

ส่วนงาน คณะเภสัชศาสตร์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาสที่ เกิดขึ้น (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความ เสี่ยง (1)*(2)							
ด้านความเสี่ยง  ด้านการดำเนินงาน  ปัจจัยสภาพแวดล้อม  รูปแบบการบริหารและการติดตาม    ความเสี่ยงที่พบ  จำนวนรับนิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ต่ำกว่าแผนที่ กำหนด	จำนวนรับนิสิต ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ต่ำกว่าแผนที่ กำหนด	5	3	15	1. รับนิสิตทุกรอบที่ มหาวิทยาลัยกำหนด (5 รอบ)  2. การจัดทำโครงการ ศึกษาต่อเนื่อง บัณฑิตศึกษา (4+1)	จำนวนนิสิตที่รับเข้าเรียน 1. หลักสูตรเภสัชศา สตรบัณฑิต ไม่น้อยกว่า แผนที่กำหนด ร้อยละ 10  2. หลักสูตรเภสัชศาสตร บัณฑิต (โครงการร่วม ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ และคณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลัย นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) : การเกิด สถานการณ์โควิดใน ประเทศอังกฤษ ทำให้ ผู้ปกครองและนิสิตเป็น กังวลเรื่องความปลอดภัย และภาวะเศรษฐกิจไม่ดี จึงมีผู้มาสมัครเรียนน้อย	1. หลักสูตรเภสัชศาสตร บัณฑิต (โครงการร่วม ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ และคณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลัย นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) : การเกิด สถานการณ์โควิดใน ประเทศอังกฤษ ทำให้ ผู้ปกครองและนิสิตเป็น กังวลเรื่องความปลอดภัย และภาวะเศรษฐกิจไม่ดี จึงมีผู้มาสมัครเรียนน้อย  2. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก เป็น หลักสูตรใหม่ การ ประชาสัมพันธ์อาจยังไม่ ทั่วถึง	จำนวนรับนิสิต ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ต่ำกว่าแผนที่ กำหนด	1.1 วางแผนขยายเวลาการรับ สมัครนิสิตในปีการศึกษาต่อไป 1.2 เปิดรับสมัครนิสิตทุกรอบ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในปี การศึกษาต่อไป 1.3 จัดกิจกรรม Open house และ Roadshow 1.4 จัดทำ Clip VDO สัมภาษณ์ ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา เกี่ยวกับลักษณะการเรียนการ สอน และการใช้ชีวิตของนิสิตที่ ศึกษาที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศอังกฤษ 1.5 จัด Webinar ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดย อาจารย์จากทั้งคณะเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม	พ.ศ. 2563/ คณะกรรมการ บริหาร หลักสูตร	

						นอตติงแอม สหราชอาณาจักร) ไม่น้อยกว่า แผนที่กำหนด ร้อยละ 50	3. การเกิดสถานการณ์โรค วิด ทำให้มีผลต่อ เศรษฐกิจ และผู้สมัคร กังวลเรื่องการเดินทางมา ศึกษาที่ มศว องค์กรฯ อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อ					
					3. เพิ่มสัดส่วนการ จัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์					2.1 เพิ่มการสอนแบบออนไลน์ สำหรับรายวิชาที่ไม่มีปฏิบัติการ ในระดับบัณฑิตศึกษา		
					ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์องค์กร					2.2 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิง รุกตามสื่อต่างๆ ให้มากขึ้น		
ด้านความเสี่ยง ด้านการเงิน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อ การบริหารจัดการ	งบประมาณที่ ได้รับไม่เพียงพอ ต่อการบริหาร จัดการ	5	5	25	1. จัดหารายได้จาก แหล่งอื่น 2. ปรับลดค่าใช้จ่าย 3. วางแผนการใช้ งบประมาณให้สมดุลย์ กับงบประมาณที่ได้รับ	รายได้สมดุลย์กับรายจ่าย หรือ รายได้เกินดุลย์ ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 5	รายได้สมดุลย์กับรายจ่าย	-	-	-	-	-
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ จำนวนอาจารย์สาขาเภสัชกรรม สังคมไม่เพียงพอ	จำนวนอาจารย์ สาขาเภสัชกรรม สังคมไม่เพียงพอ	4	4	16	ประชาสัมพันธ์การรับ สมัครอาจารย์เชิงรุก	มีอาจารย์ที่รับเข้าใหม่ อย่างน้อย 1 คน	ผู้สมัครสอบไม่ผ่านการ คัดเลือก	จำนวนอาจารย์ สาขาเภสัชกรรม สังคมไม่เพียงพอ	1. เปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่อง 2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ ทั่วถึง และประชาสัมพันธ์เชิงรุก 3. คัดวางแผนเปิดรับสมัคร เภสัชกรชุดใช้ทุน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อมา ปฏิบัติงานในตำแหน่งเภสัชกร	ก.ย. 2563/ ผู้บริหาร	-	-

ลงชื่อ..... วิมล พันธุ์เวทย์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล พันธุ์เวทย์)

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๓